



แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์

จดหมายข่าวรายบักษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 15 - 31 สิงหาคม 2545

ปฏิทินข่าว มพล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีส่งมอบอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร

ประกาศรับสมัครอาจารย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จัดพิธีส่งมอบอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อจัดการและพร้อมจะเป็นผู้นำในการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง

ตามที่รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่งแจ้งว่าจะให้การสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวโรกาสเฉลิมฉลอง 100 ปี จันคล้ายวันพระราชสมภพ ในปี พ.ศ.2543 หลังจากที่มีการศึกษาความเป็นไปได้ คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543 รับทราบ และเห็นชอบเรื่องรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดเผยว่า การก่อสร้างได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2544 โดยใช้แบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบจีนและวิศวกรรม สถาปนิก วิศวกร และอุปกรณ์การก่อสร้างมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งสิ้น บัดนี้การก่อสร้างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีความอลังการมากและเอื้อประโยชน์ในการใช้ศึกษาภาษาจีนเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เห็นสมควรส่งมอบศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2545 เวลา 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ในพิธีส่งมอบศูนย์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตในกลุ่มอาเซียนและ ๗ หน่วยงาน ไซยสาส์น รวมทั้งกงสุลประจำจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทย มาร่วมพิธีพร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า รวมทั้งสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงรายที่ได้เยี่ยมชมนความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบจีนและความอลังการของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำหรับหลักสูตรภาษาจีนระดับปริญญาตรีจะเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป โดยจะใช้หลักสูตรและตำราเรียน ซึ่งมีความทันสมัยและใช้ในการเรียนการสอน ณ กรุงปักกิ่ง ในปัจจุบัน

จัดทำโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0-5391-7034, 0-5391-6000 โทรสาร 0-5391-7007 www.mfu.ac.th.

ที่ปรึกษา: อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ

บรรณาธิการ นายจารึก นนทวาศี กองบรรณาธิการ : นางสาวปาริชาติ บำรุงรัตน์ / ข่าว - พิมพ์ - ภาพ - จัดส่ง # นางสาวรัชณี ณ ลำปาง / จัดส่ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจากทุกภูมิภาคและเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาและเป็นกำลังสำคัญของประเทศ แต่จากข้อมูลนักศึกษารายงานว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยจำนวนกว่าร้อยละ 70 มีความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อยแต่มุ่งมั่นที่จะให้การศึกษากับบุตรอย่างสุดความสามารถ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกคนได้ผ่านกระบวนการเลือกเฟ้นเข้ารับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอย่างเข้มงวดและจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของบ้านเมืองต่อไปได้ และจะเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของประเทศโดยรวม หากนักศึกษาเหล่านี้จะต้องออกจากมหาวิทยาลัยไปเพราะขาดทุนทรัพย์ก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยจึงพยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้นักศึกษาได้มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาเรื่องความขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะใช้ในการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยจึงมีการจัดทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา ในวันที่ 20 กันยายน 2545 เวลา 09.00 น. ณ อาคารโรงอาหารและกิจกรรม D 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ โดยแจ้งความประสงค์ที่จะบริจาคหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ โทรศัพท์ 053 - 917034



ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย ชื่นชมที่ได้เยี่ยมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมทั้งสมาชิกในครอบครัว

โดยจากที่เทศบาลเมืองเชียงราย ได้จัดโครงการ “สร้างครอบครัวอบอุ่น ต่อต้านยาเสพติด” ให้กับชุมชนทั้ง 51 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย จัดให้มีการทัศนศึกษาทุกสุดสัปดาห์ตลอดเดือนสิงหาคม 2545 เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2545 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2545 ด้วยการให้สมาชิกในครอบครัวได้ไปทัศนศึกษาตามวัดต่างๆที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองเชียงรายได้นำชุมชนทั้ง 51 ชุมชน มาเยี่ยมชมและฟังคำบรรยายความก้าวหน้าทางด้านการก่อสร้างอาคารสถานที่และด้านวิชาการที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ทุกครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และความภาคภูมิใจของชาวเชียงรายที่ได้ต่อสู้เพื่อให้มีสถาบันระดับอุดมศึกษาขึ้นในจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานภายใต้พระนามสมเด็จพระเจ้า “แม่ฟ้าหลวง” ของชาวเชียงรายและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเมืองเชียงราย ได้กล่าวว่าจากการสำรวจความเห็นเพื่อการประเมินผล พบว่า ทุกครอบครัวในชุมชน ต่างมีความสนใจในการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเห็นประโยชน์ที่จะสนับสนุนให้บุตรหลานได้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในอนาคตต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย



ประมวลภาพภาพพิธีส่งมอบอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีส่งมอบอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยมี ฯพณฯ เอียน ถึง ไอ้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ ฯพณฯ ประจวบ ไชยสาส์ต อธิการบดีมหาวิทยาลัยและผู้แทนการค้าประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 เวลา 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



1



2



(1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีเปิดการอบรมมัคคุเทศก์ (ไทย - เฉพาะพื้นที่) โดยได้เชิญวิทยากรจากภายนอกและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2545 ณ อาคาร D 1 ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

(2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับชุมชนจากเทศบาลเมืองเชียงราย จำนวน 51 ชุมชน ซึ่งเทศบาลเมืองเชียงรายจะนำเข้าเยี่ยมชมเป็นชุมชน ทุกวันศุกร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. - 1 ก.ย. 2545 เนื่องในโอกาสเป็นเดือนแห่งครอบครัว

(4-5) รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ให้เกียรติเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรจากหน่วยงานราชการ ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน นำโดย นายรุ่งฤทธิ์ มกรพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยภริยา และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย และบุคคลผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2545

3



4



ข่าวฝากจากส่วนพัฒนานักศึกษา



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร

เพื่อเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของไทยและการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนและการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ชมรมกีฬา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ร่วมกับการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2545 และในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2545 ตั้งแต่เวลา 08.00 น เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย ได้จัดให้มีการชิงชนะเลิศกีฬาทุกประเภท ทั้งการแข่งขันกระโดดเชือก ลีดเดอร์ บาสเก็ตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส กรีฑา แบดมินตัน กีฬาพื้นบ้าน รวมถึงการแปรอักษร



ประกาศรับสมัครอาจารย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุกตำแหน่งผู้สมัครต้องสามารถบรรยายเป็นภาษาอังกฤษได้

สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์ 0 - 5391 - 7004, 0-5391-7009 โทรสาร 0-5391-7007 www.mfu.ac.th

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ อาคารฟอรั่มจันทวน

เลขที่ 1 ชั้น 22 โซน B2อ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 0 - 2641 - 0822 - 4



ส่วนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุค อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100

www.mfu.ac.th

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 2/2542
ปท.บ้านคู่